

## Thuốc chủng ngừa này hiệu nghiệm như thế nào?

Thuốc chủng ngừa HPV là cách an toàn và tin cậy để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi bị ung thư và các bệnh liên quan đến HPV. Nữ giới cũng nên tham gia tầm soát ung thư cổ tử cung để được bảo vệ tốt nhất chống lại ung thư cổ tử cung.

Hầu hết các trường hợp nhiễm HPV gây ra tế bào bất thường và ung thư đều có thể ngừa được bằng thuốc chủng ngừa HPV.

Kết quả của các nghiên cứu cho thấy rằng thuốc chủng ngừa này chứng tỏ rất hiệu nghiệm ở Úc. Trường hợp bị nhiễm HPV, tiền ung thư cổ tử cung và mụn cóc sinh dục đã giảm đáng kể.

Thuốc chủng ngừa này hiệu nghiệm nhất khi được chủng ngừa khi tuổi còn trẻ và trước khi tiếp xúc với HPV.

## Thuốc chủng ngừa an toàn như thế nào?

**Thuốc chủng ngừa HPV sử dụng ở Úc là loại rất an toàn. Tất cả các loại thuốc chủng ngừa HPV sử dụng ở Úc đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng và 270 triệu liều thuốc chủng ngừa đã được sử dụng trên toàn thế giới.**

Thuốc chủng ngừa này đã được cung cấp thông qua các chương trình tại trường học ở Úc từ năm 2007 cho nữ sinh và từ năm 2013 cho nam sinh. Tại Úc, cũng như ở các nước khác, thuốc chủng ngừa luôn luôn được theo dõi để bảo đảm an toàn.

Một số người có thể bị các phản ứng phụ nhẹ do thuốc chủng ngừa này. Những phản ứng này có thể bao gồm:

- ✓ đau, sưng và đỏ ở vết tiêm chích
- ✓ sốt nhẹ
- ✓ cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu.

Tương tự các loại thuốc chủng ngừa khác, một số rất ít người có thể bị phản ứng dị ứng ngay sau khi chủng ngừa. Các nơi cung cấp dịch vụ chủng ngừa đều đã được chuẩn bị để đối phó với những loại phản ứng này.

Hãy đi bác sĩ nếu quý vị cảm thấy lo lắng về phản ứng của con em.

**HPV**  
Vaccine

**Quý vị có thể tìm hiểu thêm về sự an toàn của thuốc chủng ngừa HPV tại trang mạng [tga.gov.au](http://tga.gov.au) của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Trị liệu (Therapeutic Goods Administration)**

**HPV**  
Vaccine

## Chủng ngừa để ngừa ung thư và bệnh tật do siêu vi khuẩn gây u nhú ở người HPV (human papillomavirus) gây ra

Giúp thanh thiếu niên ngừa các bệnh ung thư và các bệnh do siêu vi khuẩn HPV gây ra ở người

[health.gov.au/immunisation](http://health.gov.au/immunisation)

# HPV Vaccine

## Tại sao nên chủng ngừa?

Thuốc chủng ngừa HPV ngừa được một số bệnh ung thư, bao gồm:

- ✓ ung thư cổ tử cung ở nữ giới
- ✓ ung thư âm đạo và âm hộ ở nữ giới
- ✓ ung thư hậu môn ở nữ giới và nam giới
- ✓ ung thư cổ họng ở nữ giới và nam giới
- ✓ ung thư dương vật ở nam giới.

Thuốc chủng ngừa HPV cũng ngừa được hầu hết các trường hợp bị mụn cóc sinh dục ở cả nam lẫn nữ.

## HPV là gì?

Siêu vi khuẩn gây u nhú ở người (HPV- Human papillomavirus) là loại siêu vi khuẩn truyền nhiễm thường gặp, có thể gây ra các bệnh ung thư và bệnh tật ở cả nam lẫn nữ.

Siêu vi khuẩn này chủ yếu lây lan trong khi quan hệ tình dục.

Nếu không chủng ngừa, 90% người lớn sẽ bị nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong đời của họ. Hiện không có cách chữa dứt việc nhiễm HPV.

Đối với hầu hết mọi người, siêu vi khuẩn này không gây ra triệu chứng nào hết và tự biến mất, nhưng đôi khi nó có thể không biến mất và gây ra các loại ung thư hoặc bệnh nghiêm trọng

## Chi tiết Quan trọng

HPV có thể ảnh hưởng đến cả nam lẫn nữ.

Nam và nữ ở độ tuổi 12-13 có thể được chủng ngừa HPV miễn phí tại trường.

Cần phải ký giấy ưng thuận và gửi lại cho nhà trường trước khi được chủng ngừa.

## Làm thế nào để tôi có thể biết nếu con tôi đã được chủng ngừa?

**Cơ quan Đăng ký Tiêm Chủng Úc (Australian Immunisation Register) lưu giữ hồ sơ tiêm chủng tại Úc.**

Quý vị có thể sử dụng tài khoản trực tuyến Medicare tại myGov ([my.gov.au](http://my.gov.au)) để truy cập tờ tường trình chủng ngừa bất cứ lúc nào.

## Làm thế nào để bạn được chủng ngừa?

**Trẻ em trong độ tuổi 12-13 được tiêm thuốc chủng ngừa này miễn phí qua chương trình chủng ngừa tại trường học.**

Các em sẽ được chủng ngừa hai mũi, cách nhau sáu tháng. Điều quan trọng là phải được chủng ngừa hai liều để có thể ngừa HPV hữu hiệu tối đa.

Học sinh hội đủ điều kiện được chủng ngừa miễn phí sẽ nhận được giấy ưng thuận từ trường. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải ký giấy ưng thuận này và gửi lại cho nhà trường trước khi học sinh được chủng ngừa.

## Trì hoãn chủng ngừa

**Khi trì hoãn chủng ngừa cho đến năm 15 tuổi hoặc sau đó, điều đó sẽ có nghĩa là các em cần phải được chủng ngừa ba liều thay vì hai. Chương trình Tiêm chủng Toàn quốc (National Immunisation Program) chỉ đài thọ hai liều miễn phí mà thôi.**

Em nào không được chủng ngừa tại trường học sẽ hội đủ điều kiện để được chủng ngừa bù hai liều miễn phí cho tới năm 19 tuổi

## Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

- ✓ Nói chuyện với bác sĩ, y tá hành nghề hoặc nơi cung cấp dịch vụ chủng ngừa khác.
- ✓ Truy cập [health.gov.au/immunisation](http://health.gov.au/immunisation)